

Số: 537-KH/TĐTN-BTG

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2017

## KẾ HOẠCH

**Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2017 gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới**

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05); Hướng dẫn số 87 -HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư TW Đoàn về việc “Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên”; Kế hoạch số 500-KH/TĐTN-BTG ngày 27/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2021”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2017 gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới.

Chủ đề năm 2017: “**Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa**”.

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là của người đứng đầu, cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp. Thông qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên tỉnh Đồng Nai”, qua đó góp

phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ tỉnh nhà.

## **2. Yêu cầu**

- Thực hiện sinh hoạt các chuyên đề cần gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Đại hội Đoàn các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.

- Tăng cường hoạt động, tuyên truyền các nội dung chuyên đề toàn khóa, từng năm và năm 2017, chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương người tốt của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngăn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá việc thực hiện”.

- Các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trên toàn tỉnh chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

## **II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

**1. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017**

- Các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong các cấp bộ Đoàn; gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai trong thời kỳ mới” với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Tuyên giáo, triển khai các chuyên đề, nội dung cấp bách trong giai đoạn hiện nay như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà; Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn

2015 – 2030; Chỉ thị số 01-CT/TW của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

- Đa dạng hóa các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi: hội thi, triển lãm hình ảnh, tọa đàm, diễn đàn,... Tổ chức các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên. Tổ chức thành công Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2017.

- Tổ chức các hoạt động giúp nâng cao chất lượng học tập các chuyên đề: tìm hiểu, sưu tầm, thảo luận, giới thiệu các bài nói, bài viết của Bác, những lời Bác căn dặn đối với thanh, thiếu niên, nhi đồng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả, đánh giá chất lượng việc học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác báo cáo định kỳ, chuyên đề; đồng thời lựa chọn đưa vào tài liệu hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn hàng tháng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

- Đầu tư, bổ sung các bộ sách, tài liệu về tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các cơ sở Đoàn nhất là tại các khu nhà trọ có đông thanh niên công nhân, các trường học, các thư viện... từ đó để đoàn viên, thanh niên càng hiểu và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

## **2. Xây dựng lề lối, phong cách cán bộ Đoàn trở thành nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

- Quán triệt trong đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về thực hiện Cuộc vận động xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn là nội dung quan trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xác định các tiêu chí “cán bộ Đoàn 5 biết”, “Chi đoàn 4 chủ động” làm nội dung đột phá trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cán bộ Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký thực hiện từ đầu năm, cuối năm có đánh giá kết quả thực hiện. Ban chấp hành Đoàn các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, định kỳ đánh giá, hỗ trợ cán bộ Đoàn thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

- Kịp thời phát hiện, biểu dương cán bộ Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động, có biện pháp chấn chỉnh, phê bình đối với các trường hợp thực hiện không nghiêm túc, vi phạm các quy định về những điều cán bộ Đoàn không nên làm.

## **3. Tổ chức các hoạt động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn – Hội – Đội**

- Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các chương trình, phong trào hành động cách mạng do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Hội

đồng Đội Trung ương phát động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể xây dựng thanh niên Đồng Nai thời kỳ mới với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

- Tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác vận động, tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp nhất là học tập và khởi nghiệp. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chính quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn liền với yêu cầu của tỉnh nhà và đất nước qua việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên của các cơ sở Đoàn, góp phần chung tay xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn”, cao điểm là đợt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/2/2017)...

- Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào hành động cách mạng cho phù hợp với từng khối đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.

+ Đối với **đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ**: Tiếp tục phát huy phong trào “*Ba trách nhiệm*”, trong đó, nhấn mạnh vai trò xung kích của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc hình thành văn hóa công sở, thái độ phục vụ nhân dân tại Trung tâm hành chính cấp tỉnh, văn phòng một cửa cấp huyện, các cơ sở công quyền; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích tham gia đóng góp và phản biện xã hội; thực hiện tốt phong trào “*Văn minh công sở, nét đẹp người đoàn viên*”v.v...

+ Đối với **đoàn viên, thanh niên khu vực đô thị**: Tiếp tục phát huy phong trào “*Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị*”, trong đó, chú trọng các hoạt động, công trình, phần việc gắn với việc hình thành lớp công dân đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

+ Đối với **đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn**: Cổ vũ các phong trào xây dựng nông thôn mới, các phong trào xung kích trong phát triển kinh tế gia đình thông qua việc phát huy các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tập trung xây dựng, hỗ trợ và phát triển các hợp tác xã, các mô hình kinh tế tập thể của thanh niên nông thôn.

+ Đối với **đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang**: Phát huy vai trò nòng cốt thông qua việc gương mẫu đi đầu trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

+ Đối với **đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ**: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào “*Sáng tạo trẻ*”, hướng tới việc góp phần hình thành lớp thanh niên công nhân có tác phong công nghiệp, sáng tạo tiêu biểu cho lực lượng lao động tỉnh Đồng Nai thời kỳ mới.

+ Đối với **đoàn viên, học sinh, sinh viên**: Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào “*Khi tôi 18*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*”, “*Sinh viên 5 tốt*”. Trong đó, tập trung vào các hoạt động thể hiện trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Phát huy kiến thức chuyên môn của sinh viên trong phong trào tình nguyện, nghiên cứu khoa học, hướng đến những đề tài thiết thực, cụ thể có thể ứng dụng trong cộng đồng và xã hội.

+ Đối với **doanh nhân trẻ**: Tập trung thực hiện các hoạt động nhằm thể hiện tinh thần tự chủ, sáng tạo, hội nhập, khởi nghiệp và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

+ Đối với **đội viên, thiếu nhi**: Tập trung thực hiện tốt phong trào *thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy*, phong trào “*Kế hoạch nhỏ*” và “*Nghìn việc tốt*”...

#### **4. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và cấp cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề và định kỳ đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong năm. Phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến đồng thời phê bình, uốn nắn những việc làm, hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả trong thời gian tới.

- Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong giao ước thi đua trong công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.

- Căn cứ kế hoạch của Đoàn cấp tỉnh, các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề và định kỳ đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đánh giá các mô hình hiệu quả, cách làm mới, sáng tạo, các điển hình tiêu biểu để giới thiệu, nhân rộng tại đơn vị, địa phương.

- Tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2017; tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2016.

- Trong công tác bình xét, bình chọn thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cần có sự kết hợp với kết quả nêu gương “Người tốt, việc tốt” của tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác”.

- Thực hiện việc sơ kết trước ngày 20/11/2017 gắn với khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Cấp tỉnh**

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Bí thư Tỉnh Đoàn trong triển khai, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai hiệu quả kế hoạch.

- Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh và Hội Đồng Đội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong các khối đối tượng trực thuộc.

- Các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện các nội dung theo phân công; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện đối với các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện tốt các nội dung kế hoạch.

## 2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch của đơn vị trên cơ sở định hướng của Kế hoạch số 500-KH/TĐTN-BTG ngày 27/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2021”; chỉ đạo thực hiện phù hợp với các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2017 gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn *trước ngày 30/6/2017* bằng văn bản và qua email: [bantuyengiaotddn@gmail.com](mailto:bantuyengiaotddn@gmail.com)

- Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh Đoàn gắn với báo cáo tháng, quý. Riêng báo cáo chuyên đề của năm, các đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn *trước ngày 15/10/2017*.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
BÍ THƯ

### Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Bí thư Thứ nhất BCH TW Đoàn;
- BTG, Ban TNCN-ĐT, VP TW Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Sở Nội vụ; Sở GD&ĐT;
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn;
- 28 đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP, Website, BTG.



Nguyễn Cao Cường